



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๘ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พิจารณาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ โดยสมาชิกฯ ได้พิจารณาหรือในประเด็นเรื่องต่าง ๆ คือ การก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพื้นที่ สิ้นเชื้อพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เรื่องสะพาน มลภาวะทางเสียงจากสถานบันเทิง การจัดการให้กลุ่มผู้ชุมนุมกลับบ้าน ปัญหาจากโรงงานน้ำตาล ปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่สวนผลไม้ ระบบน้ำประปา ผลกระทบจากกฎหมายประมง การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง ตลิ่งพัง เงินชดเชยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปัญหาสุนัขจรจัด การพัฒนาลำน้ำเสียว การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรื่องชาวเล ชาวไทยพลัดถิ่นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หอพักของบุคลากรทางการแพทย์ การขยายเขตไฟฟ้า ปัญหาราคายางพารา เหตุการณ์ปะทะกันที่เขาค้อซึ่งมีผู้เสียชีวิต เงินเยียวยาน้ำท่วม การขุดลอกอ่างเก็บน้ำ การย้ายตลาดบางแค ปัญหาบ่อนการพนัน งบประมาณกิจเพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าส่องสว่าง การสร้างถนนเลี่ยงเมือง ปัญหาก่อสร้างคอนโดมิเนียม การขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์และสื่อการสอน การอนุมัติหม้อแปลงไฟฟ้า ปัญหาน้ำเสีย มลภาวะทางอากาศ ฯลฯ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม

กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑. กระทู้ถาม ของ นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

๒. กระทู้ถาม เรื่อง พลทหารประจำผู้บังคับบัญชา

นายวิโรจน์ ลักษณะอาติศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ พลทหารรับใช้มีจำนวนทั้งสิ้นกี่นาย อยู่ที่บ้านนายทหารที่ยังรับราชการอยู่ และอยู่บ้านอดีตนายทหารที่เกษียณราชการแล้วกี่นาย ทำหน้าที่เป็นพลทหารบริการกี่วัน ปัญหาเรื่องพลทหารรับใช้ มีโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาอย่างไร

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กระทรวงกลาโหมเห็นความสำคัญของทหารกองประจำการหรือพลทหาร กองทัพมีการพัฒนาที่อยู่ สวัสดิการ ดูแลความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ ทุกหน่วยใช้หลักเมตตาธรรม มนุษยธรรม ให้เกียรติ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นทหาร หน่วยฝึกทหารใหม่ ให้ญาติเยี่ยมได้ทุกสัปดาห์ ส่งเสริมให้เรียนระดับสูง จะพัฒนาให้มีอาชีพ ได้เรียนระดับ ปวช. เรื่องทหารประจำตัวหรือทหารบริการตามที่มีคลิป กองทัพได้ลงโทษขัง ๑๕ วัน และงดบำเหน็จ เรื่องอากาศโยธินมีการอ้างวินัย ในระดับกองพัน ซึ่งมีทหารกองประจำการ ๖๐๐ นาย จะมีทหารบริการ ๔๒ นาย มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการและงานบริการ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชาตามภารกิจของหน่วยนั้น ๆ เช่น พลเป็ดดูแลการรักษาพยาบาล พลบริการดูแลสวัสดิการ การช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ กองทัพจัดตั้งศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตร นอกประจำการ จะมีกำลังพลไปดูแลผู้บังคับบัญชาในเรื่องสวัสดิการตามที่ร้องขอในเวลาราชการ กองทัพไม่มีนโยบายใช้ทหารบริการนอกเหนือภารกิจ หากตรวจพบ กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพจะสอบสวนและลงโทษทางวินัยทหาร จะให้กองทัพตรวจสอบเหตุการณ์ตามที่สมาชิกได้กล่าว หากมีข้อมูลขอให้ส่งกองทัพหรือศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงกลาโหมเพื่อตรวจสอบ ผู้ที่กระทำความผิดจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและถูกลงโทษอาญา ตามกระบวนการ

๓. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

นางสาวแนน บุญยธิดา สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลมีมาตรการ กลไกหรือเครื่องมือปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างไร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัด อำเภอก และท้องถิ่นจะดูแลประชาชนอย่างไร

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ มาตรการแก้ปัญหา ระดับนโยบาย ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระดับอำนาจการ มีคณะกรรมการศูนย์อำนาจการความปลอดภัยทางถนนหรือ ศปถ. ระดับปฏิบัติการ มี ศปถ. จังหวัด และ ศปถ. อำเภอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งศูนย์อำนาจการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ถนน ร้อยละ ๗๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล สนข. ได้แก้ไขกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ร.บ. จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ร.บ. จัดตั้งเทศบาล พ.ร.บ. เทศบาล พ.ร.บ. อบต. โดยเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้ อบจ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ดูแลการจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย ให้เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลจราจรและการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มอำนาจท้องถิ่นในการรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กลไกท้องถิ่น จะช่วยดูแลการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน ขณะนี้ได้ทำความเข้าใจกับท้องถิ่น ให้มีการปรับแผนงาน โครงการเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน วินัยจราจร สัญญาณไฟจราจร การอบรม เจ้าเทศกิจ ที่สำคัญ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัติเหตุบนถนน สร้างวินัยให้เคารพกฎจราจร มีวินัย ในการใช้รถใช้ถนน ท้องถิ่นมีงบประมาณแต่อาจจะขาดกำลังคน จึงให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตั้งจุดตรวจ กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ท้องถิ่นจ่ายเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนให้กำลังคนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ครอบครัวและ ชุมชนจะต้องดูแลกันเอง ผู้ที่ดื่มสุรามีนเมาต้องไม่ขับขี โรงเรียนสอนให้เคารพกฎจราจร ได้กำชับในช่วง ๗ วันอันตรายให้เข้มงวดเป็นพิเศษ กลไกท้องถิ่นจะทำควบคู่กับการสร้างวินัยคนในชาติ เทศกาลปีใหม่เน้น ๗ มาตรการหลัก เช่น ขับรถเร็วเกินอัตรา เรือเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ความพร้อมของรถโดยสาร กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ดูแลเรื่องคนขับ จะเข้มงวด หากเกิดอุบัติเหตุมีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การเพิ่มภารกิจให้ท้องถิ่นต้องเพิ่มคนและเพิ่มงบประมาณให้ จะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ บูรณาการ เรื่องการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อย การปรับแผนของท้องถิ่น กำหนดมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน ปิดจุดเสี่ยง

กระทู้ถามทั่วไป

๑. กระทู้ถาม ของ นายครุมนิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภาษานายกรัฐมนตรี (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติด ราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง กระทู้ถาม ภาษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงการคลังมีนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนในการจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร กระทรวงการคลังมีแนวทางการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้ถึงมือ ผู้จำหน่ายรายย่อยโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและให้ทั่วถึง อย่างไร กระทรวงการคลังจะมีแผนการแก้ไข ปัญหาในระยะยาว อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ปี ๒๕๖๒ ได้ขยายจำนวนสลากเป็น ๑๐๐ ล้านฉบับ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก กิ่ง ๆ การกุศล ๓๓ ล้านฉบับ (สมาคมมูลนิธิคนพิการ ๑๕ ล้านฉบับ บุคคลทั่วไปรายย่อย ๑๔.๕ ล้านฉบับ คนพิการอิสระ ๑๓.๕ ล้านฉบับ) อีก ๖๗ ล้านฉบับ เป็นระบบจอยซ์ (random) ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจอยซ์ได้ คนละ ๕ เล่ม ๑๓๔,๐๐๐ ราย ทุนที่รับมาคือ ๗๐.๔๐ บาท แต่ผู้ค้ามีการขายต่อกันเป็นช่วง ๆ หรือยี่ปัว ถ้าขาย เกินราคา ๘๐ บาท จะผิดกฎหมาย กองสลากมีเครื่องพิมพ์สลาก ๓ เครื่อง ใช้งานตลอด ตนได้สอบถาม กองสลากชี้แจงว่าจะพิจารณาเพิ่มสลากแต่เครื่องจักรไม่พอ ตนจึงให้กองสลากพิจารณาเพิ่มเครื่องจักร ให้ระมัดระวังเรื่องการมอมเมา ขอให้ศึกษาข้อดีข้อเสียและความเหมาะสม ยืนยันว่าไม่มี ๕ เสือ กองสลาก พยายามแก้ปัญหา แต่ผู้ค้าแรนดอมคนละ ๕ เล่ม อาจจะจับกลุ่มซื้อขายกันเป็นยี่ปัวซ้ำๆกันเอง

๓. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้าลำน้ำสาธารณะ

นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม นโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละชุมชน รัฐบาลจะมีแนวทางให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนาคตของพวกเขายังไร ผู้ที่ต่อต้านคัดค้านการรื้อถอนที่อยู่อาศัยของตนแล้วถูกดำเนินคดี ภาครัฐจะบรรเทาผลทางกฎหมายที่ประชาชนถูกฟ้องร้องอย่างไร ภาครัฐควรกำหนดค่ารื้อถอนเพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือไม่ ถ้าได้ จะมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง มีบันทึกขั้นตอนประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว ๙ ขั้นตอนคือ ๑) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้สมาชิกผ่านผู้นำชุมชน ๒) ชุมชนเข้าร่วมประชุมภาคีทุกฝ่าย รับรองสิทธิในชุมชน ๓) ตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อบริหารโครงการ ๔) กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน รั้งวัดขอบเขตที่ดิน ๕) สหกรณ์เสนอโครงการและงบประมาณในการก่อสร้าง ๖) การออกแบบ การวางผังของชุมชน ทุกครัวเรือนเสนอความเห็น ๗) การเบิกจ่ายงบประมาณสหกรณ์เป็นผู้เบิกจ่ายแทนชุมชน ๘) ถ้าจะย้ายบ้าน ต้องได้รับงบประมาณจากองค์กรพัฒนาชุมชนก่อน ๙) สหกรณ์จ้างผู้รับเหมาหาบ้านตามแบบที่ชุมชนอนุมัติ ใช้เวลา ๖ เดือน - ๑ ปี พบว่าคลองลาดพร้าว ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนเห็นด้วยกับโครงการ รัฐบาลเห็นใจประชาชนผู้มีรายได้น้อย แต่รัฐบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องคดีในศาล ต้องรอฟังคำพิพากษา อีกช่องทางคือ ให้อุทธรณ์คดีปกครองต่อศาลปกครองสูงสุดได้ กระทรวงฯ จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล คลองลาดพร้าวเป็นคลองขุดจึงแตกต่างจากลำน้ำเจ้าพระยา หน่วยงานรัฐพยายามใช้หลักรัฐศาสตร์เจรจาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ จำเป็นต้องใช้กฎหมายแก้ปัญหา รัฐดำเนินการด้วยความเห็นใจประชาชน แต่จะให้ราชการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่สามารถทำได้ ถ้ามีช่องทางที่จะแก้กฎหมายแก้ระเบียบเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ กระทรวงฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติ

กระทู้ถามแยกเฉพาะ

อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๔.๐๘ - ๑๕.๑๒ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก มีการทบทวนนโยบายปรับเวลาการวิ่งของรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผลการพิจารณาเป็นอย่างไร หากมีการปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเริ่มเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ นโยบายกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก มีการปรับเวลาอนุญาตรถบรรทุกคือ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ถึงตี ๔ จำกัดเวลาเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเร่งด่วน การนำนโยบายไปปฏิบัติ กรมการขนส่งทางบกได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นจากประกอบการขนส่งและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สหพันธ์ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งและผู้ว่าจ้าง ส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการ แต่มีข้อเสนอให้กระทรวงคมนาคมคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านต้นทุนโลจิสติกส์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑ มีมติกำหนดมาตรการจำกัดใน ๓ วงแหวนประชุมครั้งที่ ๒ กำหนดมาตรการปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของรถบรรทุกในเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาผลกระทบรายละเอียด ข้อดีข้อเสียของการห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่ง แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้ สนข. กำลังศึกษา จะประชุมครั้งที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อหาข้อสรุป แล้วนำเข้า คจร. เรื่องการวิ่งเกินเวลารถบรรทุกขอยกเว้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ้ามีหนังสือขออนุญาต เส้นอาจรณรงค์ - เกษมราษฎร์ จะยกเว้นให้รถบรรทุกวิ่งได้ ๒๔ ชั่วโมง แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด งบปี ๒๕๖๔ จะศึกษาการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งไปที่สถานีแล้วต่อด้วยรถเล็ก และนโยบายเอสวัน (S1) ออกจากท่าเรือแล้วขึ้นทางด่วนได้ เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรและมลพิษฝุ่น นโยบายปรับเวลาประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่รถบรรทุกได้รับผลกระทบ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เวลาวิ่งน้อยลง

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถามนายกรัฐมนตรีน

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาให้ต้นทุนการจำหน่ายสลากกับผู้ค้ารายย่อยได้ขายต่อได้หรือไม่ ในปัจจุบันมีการเรียกรับผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้ค้ารายย่อยจำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ขายสลากในพื้นที่ เนื่องจากต้นทุนที่ได้รับมาเกินราคา ๘๐ บาท ซึ่งเป็นผลจากการออกระเบียบการตั้งรางวัลนำจับโดยกองสลากฯ รัฐบาลจะให้มีการแก้ไขระเบียบนี้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องสลากเกินราคาเป็นปัญหา ปี ๒๕๖๒ ได้เพิ่มจำนวนสลาก กองสลากฯ แก้ไขดีมานด์ (Demand) ซัพพลาย (Supply) โครงสร้างการจัดสรรสลาก ให้เกิดความเท่าเทียมหรือสมดุลคือ สลากกึ่ง ๆ การกุศล เป็นของสมาคมองค์กรคนพิการไปจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีสมาชิก ๑๗,๘๐๐ ราย มีผู้ค้าทั่วไปรายย่อย ๑๔.๕ ล้านฉบับ มีรายย่อย ๒๘,๖๗๐ ราย มีผู้พิการอิสระ ๑๓.๕ ล้านฉบับ ๓,๖๓๕ ราย รวม ๓๓ ล้านฉบับ อีกส่วนจัดสรรการจูงหน้า ไม่เกิน ๖๗ ล้านฉบับ เป็นการจองซื้อผ่านระบบแลนดิง (Landing) ของธนาคาร มีผู้แสดงสิทธิเป็นผู้จองซื้อ ๑๓๔,๐๐๐ ราย รวมเป็น ๑๐๐ ล้านฉบับ ช่วงแรกมีสลากเกินจำนวนความต้องการ ทำให้ขายราคาต่ำกว่า ๘๐ บาท ต่อมาผู้ขายใช้วิธีการต่าง ๆ โพรโมทให้สลากขายดีขึ้น ไม่พอจำหน่าย ผู้ที่ Landing จะได้คนละ ๕ เล่ม แต่ภาคส่วนต่าง ๆ ไปรวมเล่มรวมเบอร์

รวมเป็นสลากรุดหลายฉบับ ฎุกรางวัล ๑๐๒ ล้านบาท ทำให้เกิดแรงจูงใจ กองสลากรุดจะถ่วงดุลให้สลากรุดเพียงกับความต้องการ กองสลากรุดมีเครื่องพิมพ์ ๓ ชุด แต่ละเครื่องพิมพ์ได้ ๓๕ ล้าน งวดหนึ่งพิมพ์ได้ ๑๐๐ ล้านฉบับเต็มประสิทธิภาพ เรื่องการขายเกินราคา ผู้ที่จองซื้อสลากรุด ๕ เล่ม จะนำมารวมกันหลายฉบับ มีเจ้าประจำ ยี่ปี่วซาปี่ว ขายต่อ สุดท้ายต้นทุนอาจจะสูงกว่าที่กองสลากรุดจำหน่ายให้ลูกค้ารายย่อย กองสลากรุดขายให้ผู้ค้าฉบับละ ๗๐.๔๐ บาท ลูกค้าจะได้กำไรแต่ละฉบับ ๙.๖๐ บาท เป็นจำนวนที่ไม่น้อย เดือนหนึ่งขาย ๒ ครั้ง มีผลตอบแทน ๑๒ เปอร์เซ็นต์ จึงเกิดแรงจูงใจ เรื่องการจ่ายส่วย ไม่เคยได้ยิน แต่ถ้า Demand Supply ไม่เพียงพอ ผู้ค้าจำเป็นต้องขายจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น ประชาชนควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตนได้สั่งการกองสลากรุดเพิ่มเครื่องพิมพ์ให้เพียงพอ แต่จะต้องคำนึงถึงการมอมเมาประชาชนด้วย ให้กองสลากรุดศึกษาข้อดี ข้อเสียหรือความเหมาะสม ขณะนี้กำลังแก้ปัญหา

๓. กระทู้ถาม ของ นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ฅามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐)

๔. กระทู้ถาม เรื่อง สภาพปัญหาถนนลูกรังชำรุดเสียหาย การสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธารณะแก้ว จังหวัดสกลนคร ไม่ได้รับความสะดวก

นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ฅามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ จากปัญหาถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายหรือแผนงานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนหรือไม่ อย่างไร กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องถนน คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนดว่าโครงสร้างพื้นฐานจะต้องให้ท้องถิ่น แต่หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณต้องเป็นแผนงานในท้องถิ่น ต้องทำแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ทำแผน ๕ ปี เพื่อให้รู้ว่าแต่ละท้องถิ่นจะทำอะไร การทำแผน มีรูปแบบรายการ เป็นความต้องการของประชาชน มีการกำหนดงบประมาณ คือมีความพร้อม เสนอจัดทำแผนผ่านจังหวัดมาที่กรม กรมมีคณะกรรมการพิจารณาแผน ๕ ปี เสนอโครงการอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร ในงานของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ทุกโครงการ ถ้าทำตามกระบวนการ (Process) มีโอกาส แต่บางครั้งท้องถิ่นไม่ได้ทำ เมื่อพิจารณางบประมาณก็ไม่มีโครงการ ขอให้ทำความเข้าใจกับท้องถิ่นว่าทุกโครงการต้องทำแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จังหวัดสกลนคร มีการทำแผนโครงการ เช่น ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓-๔ โครงการ ๑๗๑ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๑ โครงการ งบประมาณ ๕๗๕ ล้านบาทเศษ อำเภอโพธารณะแก้วมีทั้งสิ้น ๔๑ ล้านบาท ผ่านการพิจารณาของกรมการกระจายอำนาจแล้ว ปัญหาในชนบทเส้นทางคมนาคมลูกรังจะเป็นลาดยางต้องใช้งบประมาณ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็น ๒ ส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ เรียกว่า งบทั่วไป ส่วนงบบุุดหนุน มีหลักเกณฑ์คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ

ค่าของงบประมาณต้องเป็นไปตามปฏิทิน เงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนด บางครั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขอ งบประมาณ หลักเกณฑ์ไม่ครบ ขาดการออกแบบ รับรองแบบ ขาดความพร้อม เกินกำหนดเวลา ถ้าทำตามโพรเซส กระบวนการของไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหลักเกณฑ์พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญต่อประชาชน ในปี ๒๕๖๓ จังหวัดสกลนคร ตั้ง ๑๑๑ โครงการ ๕๗๕ ล้านบาทเศษ อำเภอโพนนาแก้ว ๘ โครงการ อาจได้ไม่ครบ ในปี ๒๕๖๔ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเร่งเสนอโครงการไม่เกินวันที่ ๑๕ มกราคม งบประมาณของท้องถิ่นมีจำกัด ต้องหารหรือกระทรวงคมนาคมที่จะโอนเส้นทางโครงข่ายของท้องถิ่นไปให้กรมทางหลวงชนบทดูแล แล้วมอบหมาย เฉพาะถนนที่อยู่ในพื้นที่ เช่น หมู่บ้าน ระหว่างซอยให้เป็นงานรับผิดชอบของท้องถิ่น มีเงิน ทำและแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าให้ท้องถิ่นเองรับผิดชอบงานทั้งหมด เส้นทางคมนาคมไปถึงอำเภอ มีปัญหาว่าลูกรังจะพัฒนาอย่างไร ให้ท้องถิ่นทำเอง มาตรฐานงานอาจไม่ตรงกัน อบต. ที่งบประมาณมากจะลาดยาง ท้องถิ่นที่เงินน้อยเป็นคอนกรีต ขนาดไม่เท่ากัน เป็นปัญหามาตรฐานเส้นทางในการคมนาคม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นางสาวพิมพ์พี พันธุ์วิชาติกุล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๒๔ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำ นางสาวพิมพ์พี พันธุ์วิชาติกุล ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๔๙๘ คน

๒. การพิจารณาของวุฒิสภา ดังนี้

๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๒ เรื่อง

(๑) รายงานประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันพระปกเกล้า

(๒) รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ **ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง** (ในระเบียบวาระที่ ๗) ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสุรชาติ ศรีบุศกร เป็นกรรมการ แทน นายภูติ อินสุวรรณ

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) จำนวน ๔ ครั้ง คือ

- ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระเรื่องด่วน

ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน (โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) คือ

๑. **ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐** ซึ่ง นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และนายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)

๒. **ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษากระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐** ซึ่ง นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)

๓. **ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐** ซึ่ง นายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)

๔. **ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐** ซึ่ง นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

พรรคชาติไทยพัฒนา และนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔)

๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รวมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่ง นายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕)

๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่ง นายจตุพร เจริญเชื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖)

สมาชิกฯ อภิปราย รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ไม่เป็นประชาธิปไตย ที่มาขาดความชอบธรรม ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ยึดโยงกับประชาชน ทำให้มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย เศรษฐกิจตกต่ำ มีปัญหาการเมือง ความเหลื่อมล้ำทางสังคม จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประชาชนไม่ยอมรับและต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตั้งโดย คสช. จึงร่างเพื่อสืบทอดอำนาจ คสช. สืบทอดอำนาจเผด็จการ สมาชิกวุฒิสภา ๒๕๐ คน มาจากการแต่งตั้งตามที่ คสช. แนะนำ คสช. เลือก ส.ว. บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๗๒ ให้เลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา ส.ว. ๒๕๐ คน ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีอำนาจเลือกนายกฯ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

ข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ โครงสร้างการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ทำให้การเมืองขาดความชอบธรรม ระบบการเลือกตั้ง แบบจัดสรรปันส่วนผสม มีปัญหาคะแนนเลือกตั้งใช้บัตรใบเดียว สูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ออกแบบให้เป็นรัฐบาลผสม มีพรรคการเมืองในสภาจำนวนมาก การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลยุ่งยาก ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ พรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้ ส.ส. มากที่สุดไม่ได้เป็นรัฐบาล เพราะสมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากแต่งตั้งโดย คสช. มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี ทำให้การเมืองการปกครองไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน รัฐบาลขาดเสถียรภาพ ต่างชาติขาดความเชื่อมั่น ไม่มีเอกภาพแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่มาของอำนาจ การสรรหา ส.ว. การคัดเลือกองค์กรอิสระ ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน ส.ว. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี พิจารณากฎหมายการปฏิรูป ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินได้ สภาพปัญหาการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ ไม่มีความยุติธรรม รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การศึกษา สิทธิได้รับการบริการสาธารณสุข สิทธิชุมชน ฯลฯ คุ้มครองลดลง มีความลำเอียงกว่ารัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๕๐ ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทำได้ยาก (มาตรา ๒๕๖) เช่น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง โดยมีเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ และเสียงจาก ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองที่ไม่มีรัฐมนตรี ประธานสภาหรือรองประธาน ร้อยละ ๒๐ หลักเกณฑ์นี้ขัดกับหลักการเสียงข้างมาก เพราะใช้เสียงข้างน้อยตัดสิน ถ้าเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ยาก อาจเกิดวิกฤติการณ์รัฐธรรมนูญ ถูกต่อต้านจากประชาชนหรือถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร การมีบทบัญญัติ

ที่มากขึ้นไป **ข้อดีของรัฐธรรมนุญปี ๒๕๖๐** คือ ปราบโงง ปราบทุจริต การปฏิรูปประเทศ จัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น การรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (มาตรา ๗๗) การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น การบริหารจัดการงบประมาณ การปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๒๕๗) พัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ การห้าม ส.ส. ก้าวก่ายแทรกแซงภาครัฐหรือภาคท้องถิ่น

แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4P คือ Political views เจตจำนงทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งอำนาจของประชาชน Pattern รูปแบบ การมีส่วนร่วมของประชาชน Practical การนำไปปฏิบัติ Parliament บทบาทของรัฐสภาและ ส.ว. การตั้งคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เหตุผล ข้อดีข้อเสีย ผลกระทบของรัฐธรรมนุญปี ๒๕๖๐ ประเด็นที่ควรศึกษา เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ ทำให้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ง่ายขึ้น การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ควรแก้ไขระบบการเลือกตั้ง ควรแก้ไขเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สิทธิและเสรีภาพของประชาชน สิทธิผู้บริโภค เรื่องท้องถิ่น เพิ่มจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ได้ทั่วถึงใกล้ชิด แก้เนื้อหาสาระที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย การแก้ไขรายมาตรา การยึดอำนาจ ล้มล้างการปกครองควรถูกดำเนินคดี การทำประชามติ รัฐธรรมนูญต้องสอดคล้องกับอุดมการณ์ของรัฐ การร่างรัฐธรรมนูญต้องให้ประชาชนมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ (Public awareness) ใช้โซเชียลมีเดียสร้างความตระหนักรู้ ต้องทำให้รัฐเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง รัฐธรรมนูญควรจะแก้ไขโดยประชาชนให้ประชาชนคิดเอง เสนอตัวเอง ร่างเอง มี สสร. เปิดกว้างภาคประชาสังคม การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกลไกทางการเมืองเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐธรรมนูญที่ประชาชนเห็นด้วยจะได้รับการยอมรับ รัฐธรรมนูญที่ดีต้องสนองเจตนารมณ์ ยกระดับพัฒนาไปสู่ความเจริญ ทั้งการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ มีความมั่นคง ชัดเจนและยืดหยุ่น พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน สามารถปฏิบัติได้ง่าย ได้รับศรัทธาและหวงแหน รัฐธรรมนูญควรเป็นฉันทามติร่วมกัน รัฐสภาควรร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ แนวทางคือผลักดันให้สมาชิกวุฒิสภายอมรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สร้างกระแสให้ประชาชนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะช่วยป้องกันวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย ทำให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่น โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม

ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๔๙ คน เพื่อพิจารณา

ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๔๔๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค | ๒. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ |
| ๓. นายไพบุลย์ นิตติตะวัน | ๔. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล |
| ๕. นายดำรงค์ พิเดช | ๖. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ |
| ๗. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย | ๘. นายฤกษ์ เอื้อวงศ์ |
| ๙. ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต | ๑๐. นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ |
| ๑๑. นายโกวิท ธารณา | ๑๒. นายธนกร วังบุญคงชนะ |

